



บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	เลขที่เอกสาร : -
	วันที่เริ่มใช้ : วันที่ 14 พ.ย 2565
	วันที่แก้ไข/ทบทวน : วันที่ 14 พ.ย 2565
	อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	ฉบับที่	อนุมัติ โดย /ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	วันที่บังคับใช้
1	1	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563	ออกเอกสารครั้งแรก	13 มกราคม 2563
2	2	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565	ทบทวนและแก้ไข	14 พฤศจิกายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ บริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีภายใต้นโยบายดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท และจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลภายใต้นโยบายดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้ คณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในครั้งต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ บริษัทของบริษัทย่อยจะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี ภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของ บริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน การบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

นโยบายนี้ได้รับมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565